

บทบรรณาธิการ

ท่ามกลางกระแสของโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการปกครอง ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องพัฒนาคนและประเทศชาติให้พร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 และในการพัฒนาประเทศนั้น จำเป็นต้องมีปัจจัยและองค์ประกอบต่างๆ ทั้งด้านข่าวสารและเทคโนโลยี ด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและวิทยาการต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างเสริมให้มนุษย์สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ดำรงไว้ซึ่งสิ่งที่เหมาะสมดีงาม แม้ประเทศไทยเราจะพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่การพัฒนาที่ผ่านมาก็เป็นไปค่อนข้างช้าไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เป็นผลให้คนไทยในสภาวะปัจจุบันและอนาคตถูกกระแสโลกาภิวัตน์ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ทำให้คนไทยและสังคมไทยเริ่มต้นเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะปรับปรุงระบบการเตรียมคนเข้าสู่สังคมยุคใหม่เพื่อสร้างเสริมศักยภาพคนของประเทศไทยให้สามารถคิดเป็น ทำเป็น มีทักษะการจัดการ มีคุณธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม และรักการแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาให้มีความสมบูรณ์และสมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

ดังนั้น การศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งสำหรับการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนา แนวทางการพัฒนาการศึกษา คือ การพัฒนากำลังคนให้มีประสิทธิภาพ เพราะถือว่าการให้การศึกษาคือการพัฒนามนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากปราศจากแนวทางการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนากำลังคนที่มีประสิทธิภาพแล้ว การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ย่อมจะประสบความสำเร็จได้ยาก เพื่อให้คนไทยอยู่ในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมนานาอารยประเทศ

ที่กล่าวมาข้างต้นเป็นสิ่งที่ประจักษ์ชัดเจนในกระบวนการพัฒนาทางการศึกษามีการแสวงหาคำรู้ หาวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ ทั้งด้านการศึกษา ด้านสภาพแวดล้อม พฤติกรรมของคนให้ไปสู่สิ่งที่พึงประสงค์ เพื่อนำพาประเทศชาติให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับการนำเสนอบทความในฉบับนี้ที่นำเสนอบทความเรื่อง “กรอบคุณวุฒิ อ่างอิงอาเซียน : โอกาสและความท้าทาย” ได้นำเสนอการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ที่จะทำให้อาเซียนกลายเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในประเทศแห่งนี้มีโอกาสไปทำงานในประเทศต่างๆ ในอาเซียน ซึ่งปัจจุบัน

ผู้รับผิดชอบระดับสูงด้านเศรษฐกิจและด้านการศึกษาของประเทศต่างๆ ได้ร่วมมือกันพัฒนากรอบมาตรฐานคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนขึ้นมาเพื่อเป็นสะพานที่ใช้เชื่อมกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติตามระดับการศึกษาต่างๆ เข้าด้วยกัน บทความเรื่อง “การจัดการศึกษาแบบยึดพื้นที่เป็นฐาน : แนวคิด แนวทางและกรณีศึกษา” เป็นการนำเสนอการจัดการศึกษาที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน สุดท้ายจบด้วยบทความเรื่อง “การพัฒนากิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อเสริมสมรรถนะความเป็นครู สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์”

นอกเหนือจากนี้ยังมีบทความวิจัยในสาขาต่างๆ ทั้งทางด้านการศึกษา สาขารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 7 บทความวิจัย และปิดท้ายเล่มด้วยบทวิจารณ์หนังสือเรื่อง “องค์ความรู้มวยไชยา” ซึ่ง รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์ ทองแจ่ม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบุรณ์ ตะปينا ผู้เชี่ยวชาญด้านมวยไทยเป็นผู้เขียน จึงเต็มไปด้วยความเต็มเปี่ยมขององค์ความรู้เกี่ยวกับมวยไทยไชยาที่เป็นมรดกของไทย

วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่บทความวิชาการและผลงานวิจัยสาขาการศึกษา สาขารัฐศาสตร์/รัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์การวิจัยที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สังคมไทยและสังคมโลก รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย กองบรรณาธิการมีเจตนาที่จะพัฒนาวารสารฉบับนี้ให้เป็นวารสารที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับชาติ โดยได้คัดกรองบทความที่จะตีพิมพ์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์เชิงคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) อย่างน้อย 2 คน ที่เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ ดังนั้น ทุกบทความที่ตีพิมพ์จึงล้วนเป็นบทความที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการอ้างอิงได้ กองบรรณาธิการจึงขอกราบขอบพระคุณผู้เขียนและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้สละเวลาในการเขียนบทความกลั่นกรองผลงานมา ณ โอกาสนี้ และขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ที่จะทำให้วารสารฉบับนี้เป็นเวทีทางวิชาการสมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้ กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านคงได้รับประโยชน์จากวารสารฉบับนี้เป็นอย่างดี